



ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ สิ้นผลเมื่อครบกำหนดสองปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันและเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการเลือกสรร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น คุณสมบัติที่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๔. ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ตำแหน่ง	ลำดับที่ต้องมารายงานตัว	เวลารายงานตัว	สถานที่
นักวิชาการยุติธรรม	ลำดับที่ ๑ - ๖	๙.๐๐ น.	ห้องประชุมกิจการ ยุติธรรม ๑ (JA1)
นิติกร	ลำดับที่ ๑ - ๓		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ลำดับที่ ๑		

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานกิจการยุติธรรมที่มา รายงานตัวแล้ว ให้เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ผู้ผ่าน...

ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่ถึงลำดับที่จะได้รับการจัดจ้างในครั้งแรกนี้ เมื่อสำนักงานกิจการยุติธรรมจะเรียกจัดจ้างในครั้งต่อไป สำนักงานกิจการยุติธรรมจะมีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร กรณีหากผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่แจ้งไว้ในใบสมัครจะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่เป็นหนังสือให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทราบโดยด่วน ทั้งนี้ ให้แจ้งไปยังกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๓๖๗๓, ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๘๖ หรือ ๐ ๒๑๔๒ ๓๖๘๒

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจโท



(พงษ์ธร ชาญศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม